



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. ๑๖๗

ที่ พย ๐๐๓๒.๓๐๑/บ ๒๕๑

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส ๔ และอนุญาตนำรายงานฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Governance excellence การบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลจุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติเพื่อให้ทุกระดับทราบและยึดถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปผลการกำกับติดตามและสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังต่อไปนี้ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลจุน

ที่	มาตรการ	การดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบน	- กำหนดประกาศ โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	- หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับสินบนในโรงพยาบาล	
๒	มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	- กำหนดประกาศ โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗	- หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ	

๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล 	
๔	มาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค - มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุกรายการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการชี้แจงประเด็นการรับบริจาค และการเรียไร ซึ่งการดำเนินการของโรงพยาบาลทางสำนักนายกฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์การเรียไรแต่อย่างใด 	
๕	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 		
๕.๑	มาตรการการใช้รถราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการการใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่รพพยาบาล และรถ EMS 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสรุปผลการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน - ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์ 	

<p>๕.๒</p>	<p>มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>- ตรวจสอบแล้วไม่พบ การกระทำผิดระเบียบฯ</p>	
<p>๕.๓</p>	<p>มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และ สัมมนา</p>	<p>- ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด งาน และการจัดประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p>	<p>- มีการตรวจสอบโดย งานการเงินโรงพยาบาล ทุกโครงการก่อนเสนอผู้ มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลางใน การตรวจรับวัสดุ สำนักงานทุกรายการ (กรณีจัดประชุม) - มีการตรวจสอบโดย งาน HR กรณีเข้าร่วม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา โดยให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของ โรงพยาบาล และงาน การเงินมีการตรวจสอบ เอกสารการยืมเงิน การ ล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา) - ไม่พบการกระทำผิด ระเบียบฯ</p>	

๕.๔	มาตรการการจัดการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล 	
๖	มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม - มีการจัดให้มีการควบคุม ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ดำเนินการระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม 	
๗	มาตรการการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล - ให้มีการรายงานผลการดำเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ทุก ๖ เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและอนุญาต



(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ




ทราบ/อนุญาต



(นายสุกิจ ทิพธิพากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
โรงพยาบาลจุน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : ๑. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และ สรุปการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (รูปเล่ม)	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และสรุปการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (รูปเล่ม) จำนวน ๑๑ แผ่น	
Link ภายนอก : www.Chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุกิจ ทิพทิพากร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	